
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 

********************  

ผู้เข้าประชุม  ทั้งสิ้น  ๑๓ คน 
 

๑. นายจันทร์  มีศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๒. นายประพันธ์  กองทรัพย์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายบัวเรียน  ขันทะพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นายไสว  สมบูรณ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นางสมจิตร  แสนชัยยา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๖. นายสมโภชน์  นาเหนือ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๗. นายภาวัฒ  อายุนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๘. นายอภิสิทธิ์  นามเดช   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๙. นางยุพาพร  สุดใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๐. นายสุรศักดิ์    อุทุมพิรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๑. นายวันที  พฤคณา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๒. นายฉลอง  ประสาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๓. นายสุพล  สุจริต   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๑๔. นายสมพงศ์  คงเลข   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกดุบง 

 

ผู้ขาดประชุม (ไม่มี) 
ผู้ลาประชุม จ านวน ๑ คน นางสาวน้ าฝน  ศิริวิชา ส.อบต.หมู่ที่ ๓  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๑  คน 
๑. นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๒. นายปุระชัย  พ านัก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๓. นายฟื้น  มิตรภาพ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๔. นางสุกัญญา  พลฉลาด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
๕. นายสุรพล  ชัยจันทร์ ประชาชน 
๖. นายส าราญ  ยางค า  ประชาชน 
๗. นายสีทน  มีศรี  ประชาชน 
๘. นายค าพันธ์  ศรีจันทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
๙. นายทนงศักดิ์  เทศศรีเมือง หัวหน้าส านักงานปลัด 
๑๐. นางวนิดาพร  แถวพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๑. จ่าเอกนเรศ  เพ่ิมทอง  เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 



-๒- 
 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 - นายสมพงศ์  คงเลข (ปลัด อบต.กุดบง)เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้งที่
ประชุมสภาฯ ตามที่ประธานสภาฯ ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญที่สอง 
(ระหว่างวันที่ ๑๐–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕)แจ้งสมาชิกสภาฯ ทราบ พร้อมก าหนดนัดประชุมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ซึ่งเป็นวันนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จ านวน ๑๓ คน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณสมาชิกสภาฯ 
ประจ าที่ทีจ่ัดไว้ให้ และเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เปิดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 - นายจันทร์  มีศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวแจ้งที่ประชุม เมื่อครบ        
องค์ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญ สมัยประชุมที่สอง และ             
ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 ๑.๑ เรื่อง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เรื่อง ประกาศประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดบง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ ๑๐-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
 - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ที่ประชุม ทราบ 
 

 ๑.๒ เรื่องการประชุมประจ าเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 
 - ประธานสภาฯ แจ้งนโยบายการประชุมประจ าเดือน นอกเหนือเดือนที่ก าหนดเป็นสมัยประชุม
สามัญประจ าปี เนื่องจากต้องการให้สะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ จึงก าหนดให้มีการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือนนอกสมัยประชุม 
 ที่ประชุม ทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบค าสั่ง หนังสือสั่งการ ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาฯแจ้งที่ประชุม 
 - เลขานุการสภาฯ แจ้งตามหนังสือศาลากลางจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๒๓.๔/ว ๕๙๘๓ 
ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้ประกาศในราชกกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘๑ ง    
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ใช้บังคับตั้งแต่จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยหลักประมวลจริยธรรม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สมาชิกสภาท้องถิ่น  
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ฯลฯ รายละเอียดตามส าเนาเอกสาร  
ขอให้สมาชิกท่ีประชุมสมาชิกทุกท่านยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
 

 ที่ประชุม ทราบประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นและยึดถือปฏิบัติ 
/ระเบียบ.. 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ ญัตติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
  

 ๒.๑ บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้ งดังกล่าว มีประเด็น แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ให้เสนอที่ประชุมรับรอง 
 - นายสมโภชน์  นาเหนือ ส.อบต.หมู่ ๖ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
ขอเสนอที่ประชุม แก้ไขข้อความ ดังนี้ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒๐ ชื่อ นายสุรศักดิ์ แก้ไขให้ถูกต้อง หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๔ 
แก้ไข “คณะกรรมการ” หน้าที่ ๘ บรรทัดที่ ๑๓ “มติที่ประชุม” เห็นชอบคัดเลือก(๑)นางสมจิตร  แสนชัยยา   
แก้ไขให้ถูกต้อง 
 - นายภาวัฒ  อายุนันท์ ส.อบต.หมู่ ๗ ขอให้ที่ประชุมแก้ไข ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถามให้ถูกต้อง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง               
บันทึกรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรอง 
 

 มติที่ประชุม รับรองบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง  
    สมัยสามัญท่ีหนึ่ง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕  
    มติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
   

ระเบียบวาระท่ี ๓ ประทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 

  ๔.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสาร 
 - ประธานสภาฯ กล่าวญัตติพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง     
(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ครั้งที่ ๓ ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
 - นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงเรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา 
อบต.กุดบง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการ
ก่อสร้างที่ไม่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณดังกล่าวเพ่ือใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่ไม่มีในแผนพัฒนา โดยเฉพาะพ้ืนที่ หมู่ที่ ๔ บ้านโนน และพ้ืนที่หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค ์
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับคณะผู้บริหารมีนโยบายจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน           
ของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้มีโครงการจ าเป็นเร่งด่วนให้ อบต.ท าการแก้ไข เมื่อตรวจสอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง 
(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) ไม่มีโครงการกิจกรรมรองรับในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนยกร่างแก้ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนในโครงการกิจกรรมที่ผ่านประชาคม
หมู่บ้านและปัญหาความต้องการของประชาชนท้องถิ่นแล้ว 
 

/เพื่อเป็นไป… 



-๔- 
 

 เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒(๒) ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบ ตาม พ.ร.บ.สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๖ ฯลฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จึงขอส่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา อบต.กุดบง ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สภาพิจารณาตามระเบียบต่อไป 
 - ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา อบต.กุดบง ครั้งที่ ๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) จ านวนเอกสารแบบ ผ.๐๒ จ านวน ๓ แผ่น มีท่านใดอภิปรายบ้าง 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ 
ซึ่งตั้งอยู่ต าบลจุมพลได้ตัดพ้ืนที่บริการในสายคลองที่อยู่ต าบลกุดบง ซึ่งผู้ใช้น้ าสายคลองล าน้ าดังกล่าวได้รับ     
ความเดือดร้อน จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าใหม่ จะเพ่ิมเติมตอนนี้ได้หรือไม ่
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจง หากพ้ืนที่ไหนที่ต้องการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง
โครงการ ขอให้เสนอผ่านประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพิจารณา แต่ ทั้งนี้         
หากเป็นงานโครงสร้างพ้ืนฐานต้องผ่านการค านวณรายละเอียดวัสดุ ปริมาฯงาน เพ่ือก าหนดราคางานในโครงการ 
จึงจะบรรจุเข้าไว้ในแผนได้ และอีกประเด็น การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้รีบรายงานเสนอ
ประชาคมท้ังหมู่บ้านท้องถิ่นเร่งด าเนินการ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายบ้าง หากไม่มี ขอปิดการ
อภิปราย ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
ที่ประชุมพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
    ครั้งที่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) มติเป็นเอกฉันท์ 
 

  ๔.๒ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) 
 - ประธานสภาฯ ตามระเบียบญัตติพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ขอชี้แจงเหตุความจ าเป็นที่ประชุม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล    
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) แล้ว และแจ้งส่วนราชการและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายทราบ สืบเนื่อง แผนพัฒนาหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านได้ตรวจสอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง 
มีบางพ้ืนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและล าดับปัญหาส าคัญของแผนพัฒนาหมู่บ้ านให้ และได้เสนอขอให้องค์การ          
บริหารส่วนต าบลกุดบง ปรับปรุงแผนพัฒนาที่ยื่นปัญหาความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนใหม่    
พร้อมทั้งเพ่ิมเติมกิจกรรม โครงการ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒(๒) และข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
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(๒) การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นชอบ และ       
ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ตามระเบียบต่อไป รายละเอียดตามบัญชีเอกสารโครงการแนบ 
แบบ ผ.๐๒ และแบบ อ ๒/๑ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 - ประธานสภาฯ กล่าวตามเหตุความจ าเป็นที่ผู้บริหารชี้แจง และรายละเอียดเอกสารแผนที่เสนอ 
ที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ ขอเปิดอภิปราย ก่อนลงมติ 
 - นายฉลอง  ประสาน ส.อบต.หมู่ ๑๒ อภิปราย แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดบง ตามที่เสนอ     
บางโครงการ กิจกรรม มีความจ าเป็นต่อเนื่อง การจัดท าต่อเนื่องทุกปี ควรให้เป็นโครงการเดียวและจัดตาม
งบประมาณแต่ละปีจนสิ้นสุดโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน ปี ๖๖-๗๐ ก็จะสิ้นสุดโครงการ 
 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย หลักเกณฑ์แนวทางการบรรจุโครงการ กิจกรรม 
โดยเฉพาะโครงการที่เป็นการก่อสร้างให้ระบุความกว้าง ยาว หนา ปริมาณงาน ชัดเจน การค านวณราคา ต้องเป็นไป
ตามหลักหนังสือสั่งการ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า ท าให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแผนทุกปี เห็นควรให้
กองช่างเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดเอกสาร
แนบที่เสนอสภาฯ เห็นชอบ ทุกโครงการมีรายละเอียดครบ สภาฯ ควรให้การเห็นชอบแผน เพ่ือจัดท างบประมาณ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนต่อไป 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปราย อีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ
ตามระเบียบข้อบังคับต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบแผนพัฒนา อบต.กุดบง เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑  
    (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) มติเป็นเอกฉันท์ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนที่ทางลาด และการต่อใบอนุญาตการท าประโยชน์ 
  ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๙ ในเขตพื้นที่ป่า ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๕  
  มาตรา ๕๔ การแผ่วถางป่า 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจง ด้วยบริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้รับอนุญาตประกอบการดูดทราย
ในเขตพ้ืนที่ต าบลกุดบง สภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ได้มีความเห็นให้ต่อใบอนุญาตตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ ไปแล้ว การขอต่อใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามความในมาตรา ๙           
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องด าเนินการขออนุญาตแผ้วถางป่าต่อพนักงาน  เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๔       
แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ด้วยขออนุญาตแผ้วถางป่าตามกฎหมายเฉพาะ ในระเบียบวาระนี้ มีสองประเด็นที่
ต้องพิจารณา คือ การจัดท าทางลาด ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ของบริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด และประเด็นการขออนุญาต
แผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๕ ซึ่งสองเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านกุดบงแล้ว จึงขอเปิดอภิปรายก่อนลงมติ 
 
 

/นางสมจิตร...   
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 - นางสมจิตร  แสนชัยยา ส.อบต.หมู่ ๕ อภิปราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้ยื่นเรื่อง       
ผ่านประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ มรประเด็นท าทางลาดตามความเห็นของส านักงานป่าไม้     
เขตอุดรธานี  บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด ได้รับใบอนุญาตแผ้วถางป่า ตามมาตรา ๕๔ พ.ร.บ.ป่าไม้ ซึ่งที่ประชุม
ประชาคมได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเขตพ้ืนที่ป่าอย่างไร และเข้าใจว่ามีกฎหมายหลายฉบับเข้ามาเกี่ยวกับข้อง         
การอนุญาตดูดทราย จึงขอตั้งข้อสังเกตไว้ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ อย่างไร หากไม่มี ขอมติที่ประชุม           
มีสองประเด็น ๑.การจัดท าทางลาดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒.การขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.ป่าไม้ ๒๔๘๕ 
รายบริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ การจัดท าทางลาดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๕ เขตพื้นที่ป่า 
    ราย บริษัท ร่มโพธิ์ศรีสุริยะ จ ากัด และเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาต 
    การแผ้วถางป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๕  
    มติเป็นเอกฉันท ์
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พื้นที่หมู่ที่ ๔  
  งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม ในวาระนี้ตามที่คณะผู้บริหารเสนอสภาอนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พ้ืนที่หมู่ที่ ๔ งบประมาณป ีพ.ศ.๒๕๖๔ ให้ฝ่ายบริหารชี้แจง 
 - นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงเหตุความจ าเป็นในการขออนุมัติ 
ตามท่ีสภา อบต.กุดบง สมัยสามัญที่สาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ พ้ืนที่หมู่ ๔ งบประมาณกันไว้ ๒๔๐,๐๐๐ บาท แต่โครงการ
ดังกล่าวสถานที่ด าเนินการจากการตรวจสอบกองช่างเป็นพ้ืนที่วัดป่าโนนสะอาด ตามเอกสารการขอใช้พ้ืนที่เป็นที่
สร้างวัด ตาม พ.ร.บ.สงฆ์ การที่ทางราชการหรือหน่วยใด ขอใช้พ้ืนที่วัดต้องด าเนินการเช่าเท่านั้น หากอนุญาตเป็น
อย่างอ่ืนเจ้าอาวาสผู้อนุญาตจะยึดพระธรรมวินัย ดังนั้น โครงการดังกล่าว จึงใช้พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการตามความ
ประสงค์ของประชาชนไม่ได้และประชาคมหมู่บ้าน จึงขอเปลี่ยนแผนโครงการเป็นจัดท าถนน คสล. ในพ้ืนที่               
จึงปรับเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา อบต. ในโครงการดังกล่าว 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๕๙ วรรคสอง         
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่าย
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณี มีความจ าเป็นต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการดังกล่าว ที่ท าให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่
เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
 

/โครงการ… 
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โครงการดังกล่าวตามระเบียบ จึงมีทั้งเปลี่ยนแปลงรายการและเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ จึงเสนอสภาฯ 
พิจารณา ดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางไปโรงสีชุมชน งบประมาณ 
๒๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๖ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตรไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ 
อบต.กุดบง ก าหนด รายละเอียดตามเอกสารขออนุมัติที่เสนอที่ประชุม 
 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ผู้บริหารเสนอ มีสมาชิกท่านใดอภิปราย 
หรือไม่ ขอเปิดอภิปราย หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม อนุมัติเปลี่ยนแปลง รายการและสถานที่ก่อสร้างเป็นโครงการถนนคอนกรีต 
    เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พื้นที่หมู่ที่ ๔ สายทางไปโรงสีชุมชน  
    ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
    พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ตารางเมตร  
    งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท และอนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลา 
    เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไข เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายการ หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
  พื้นที่บ้านโนนสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสารขออนุมัติแนบ 
 - ประธานสภาฯ ชี้แจงที่ประชุม ตามวาระนี้ ขออนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามข้อเสนอญัตติผู้บริหาร ขอให้ผู้บริหารชี้แจง 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม ญัตติ ขออนุมัติ แก้ไข เปลี่ยนแปลง       
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายการหมวดเงินอุดหนุน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
และประปา กองช่าง งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (๒)งานขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ที่ ๙ บ้านโนนสวรรค์ 
โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า เส้นทาง กม.๒ แยกตรงข้ามลานรับซื้อยางโนนฤาษี
หนองบ่อ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร เนื่องจากสายทางที่จะพักเสาพาดสายเป็นสายทางนิคมก าหนดแนวเขตทาง
สาธารณะไว้ แต่มีการปลูกต้นไม้ท าสวนยางพาราเข้ามาในเขตทางและเจ้าของต้นยางมิยอมให้ตัดต้นและกิ่งยาง 
กิจกรรมโครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการได้ พ้ืนที่บ้านโนนสวรรค์ประชาชนได้เสนอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
โดยไปด าเนินการในสายทางหลังวัดนิคมสงเคราะห์ สายทางซอยดงต้อน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโพนพิสัย      
จึงได้แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ในโครงการเป็นการขยายเขตติดตั้งระบบจ าหน่ายไฟฟ้า โดยปักเสาคอนกรีต 
ขนาด ๘ เมตร จ านวน ๓๖ ต้น พาดสายแรงต่ าด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย 
ระยะทาง ๑,๕๐๐ บาท จึงมีเหตุต้องขอให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ปริมาณงาน และเปลี่ยนแปลง
สถานที่ด าเนินการในคราวเดียวกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีท่านใดอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

/มติที่ประชุม… 



-๘- 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ (๒)งานขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าหมู่ท่ี ๙ บ้านโนนสวรรค์ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายทางดงต้อน(หลัง
วัดนิคมสามัคคี) โดยปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จ านวน ๓๖ ต้น พาดสายแรงต่ าด้วยสายอลูมิเนียมหุ้ม
ฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ครบชุด โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพนพิสัย มติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง ส่งมอบงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ ๑๔  
  ถึงบ้านกุดบง หมู่ ๕ ความยาว ๑,๔๗๘ เมตร เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
  ใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษา 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวชี้แจงที่ประชุม ในระเบียบวาระนี้เป็นการพิจารณาเห็นชอบส่งมอบงาน         
กรมโยธาธิการและผังเมือง งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขงฯ ให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามสัญญา
จ้างเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
แสงสว่างการเกษตร ท างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ าโขง บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ ๑๔ ถึงบ้านกุดบง           
หมู่ที่ ๕ อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๔๗๘ เมตร ในวงเงินการก่อสร้าง ๑๑๗,๘๘๖,๑๐๐ บาท 
ก าหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งได้มอบงานแล้วเสร็จแล้วตามก าหนดสัญญา จึงขอส่งมอบงาน
ก่อสร้างดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบงรับมอบงานก่อสร้างดังกล่าวเป็นผู้ใช้ประโยชน์และบ ารุงรักษาต่อไป 
 ตามระเบียบและหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย การรับมอบทรัพย์สินหน่วยงานอ่ืนหรือ          
มีผู้บริจาคให้ หากมีภาระผูกพันในการบ ารุงดูแลรักษาโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่น ให้เสนอสภาฯเป็นผู้ พิจารณา
ตามระเบียบก่อนรับมอบ ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ จึงเสนอสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ 
 - ประธานสภาฯ กล่าวให้ที่ประชุมอภิปราย 
 - นายสุพล  สุจริต ส.อบต.หมู่ ๑๔ อภิปราย ประเด็นปัญหาการส่งมอบทรัพย์สินเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ระยะความยาว ๑,๔๗๘ เมตร มีภาระผูกพัน หากรับมอบต้องมีงบในการบ ารุงรักษาเป็นภาระของท้องถิ่น           
การบ ารุงรักษาประกอบกับบริเวณเขื่อนจะมีพ้ืนที่สาธารณะ เห็นควรให้ อบต. ไปก าหนดแนวทางร่วมกับประชาชน
ในพ้ืนที่ว่าส่วนใดควรดูแลบ ารุงรักษาให้เป็นสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง ชี้แจงที่ประชุม จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่          
กรมโยธาธิการและผังเมือง หากมีการซ่อมบ ารุงที่เกิดศักยภาพ อบต. ให้เสนอของบประมาณของกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองไดก้็จะเป็นภาระของ อบต.น้อยลง 
 - ประธานสภาฯ กล่าวที่ประชุม มีสมาชิกท่านใด อภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบรับมอบทรัพย์สินน าไปใช้งานและบ ารุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง 
    บ้านใหม่ทรายทองหมู่ ๑๔ ถึงบ้านกุดบง หมู่ ๕ ระยะทาง ๑,๔๗๘ เมตร 
    วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๑๗,๘๘๖,๑๐๐ บาท กรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ส่งมอบ 
    มติเป็นเอกฉันท์ 



-๙- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง ส่งมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกุดบงและหมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดบงใหม่ 
  

 มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้รับมอบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านกุดบง 
     และหมู่ที่ ๑๓ บ้านกุดบงใหม่ (ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง) (เห็นชอบ ๑ เสียง) 
    (งดออกเสียง ๓ เสียง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่องอ่ืนๆ ในกิจการสภาฯ (ไม่มี) 
 

 - ประธานสภาฯ กล่าวการด าเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระ การประชุมครั้งต่อไปจะมี
หนังสือแจ้งให้สมาชิกทราบ ขอขอบคุณ สมาชิกสภาทุกท่าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยขอปิดการประชุม 
 
  ปิดประชุม  เวลา ๑๕.๓๐ น. 
        ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
 

       ( นายสมพงศ์  คงเลข )   ( นายจันทร์  มีศรี )  
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดบง 


